

CHUẨN ĐẦU RA
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
NĂM 2014

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y KHOA

PLO1 Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có ý thức trách nhiệm đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

PLO 2 Nhận thức đúng về giá trị đạo đức, giá trị nghề nghiệp của ngành học; luôn rèn luyện bản thân về mặt y đức và có động cơ học tập đúng đắn;

PLO 3 Nhận thức đúng về tầm quan trọng, ý nghĩa của các môn học đối với quá trình học tập nói riêng và đối với nghề nghiệp nói chung;

PLO 4 Ý thức cao trong học tập để đạt thành tích học tập tốt;

PLO 5 Tích cực trong tự học, tự nghiên cứu, tham khảo và có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn;

PLO 6 Nêu cao tinh thần tự giác, chủ động, độc lập, sáng tạo, say mê học tập và rèn luyện, vận dụng tốt kiến thức kỹ năng đã học vào thực tế nghề nghiệp;

PLO 7 Tích cực tham gia các hoạt động chính khóa và ngoại khóa trong quá trình học tập.

PLO 8 Nghiêm túc chấp hành qui chế, nội qui, qui định của trường, của bệnh viện và các cơ sở thực hành, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nghiêm túc trong học tập và trong thi cử;

PLO 9 Tôn trọng cán bộ nhà trường, giảng viên, người phục vụ, bạn bè và có tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ bạn bè cùng học tập, vượt khó và cùng tiến bộ.

PLO 10 Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà trường.

PLO 11 Trình bày và áp dụng được: Những quy luật cơ bản về:

+ Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.

+ Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

PLO 12 Nắm kiến thức cơ bản về y học cơ sở, triệu chứng học, bệnh học, chẩn đoán, xử trí được các bệnh phổ biến.

PLO 13 Nắm nguyên tắc cơ bản về điều trị một số bệnh thuộc lĩnh vực chuyên khoa sâu và kỹ thuật hiện đại.

PLO 14 Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

PLO 15 Phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

PLO 16 Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe, tổ chức chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;

PLO 17 Đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp để chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khỏe;

PLO 18 Chẩn đoán và xử lý được các bệnh phổ biến và các trường hợp cấp cứu;

PLO 19 Chẩn đoán, định hướng điều trị một số bệnh chuyên khoa;

PLO 20 Thực hiện được một số xét nghiệm của tuyến y tế cơ sở;

PLO 21 Chỉ định đánh giá được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường;

PLO 22 Phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương công tác;

PLO 23 Đề xuất được các biện pháp phòng chống dịch phù hợp và tham gia tổ chức phòng chống dịch;

PLO 24 Áp dụng được y học cổ truyền trong công tác phòng và chữa bệnh theo Thông tư số 50/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 về hướng dẫn việc kết hợp YHCT với YHHĐ trong quá trình khám, chữa bệnh.

PLO 25 Sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để đọc, hiểu và dịch được tài liệu chuyên môn.

PLO 26 Có khả năng giao tiếp bằng một ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh).

PLO 27 Có khả năng sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng.

PLO 28 Biết được một số ứng dụng thống kê trong nghiên cứu khoa học y học.